



ฉบับที่ 10/2564

เรื่อง แลกง้าวเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ เดือนมิถุนายน 2564

ภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือเดือนมิถุนายน 2564 หดตัวจากเดือนก่อน จากการระบาดของ COVID-19 ระลอกสามขยายวงกว้าง ส่งผลให้ภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนหดตัว การลงทุนภาคเอกชนชะลอตามสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวม อย่างไรก็ตาม ผลิตและรายได้เกษตรกรยังขยายตัวได้ ผลิตอุตสาหกรรมแม้ชะลอจากผลของฐานสูง แต่หลายสินค้ามีแนวโน้มดีตามความต้องการต่างประเทศ ด้านการใช้จ่ายภาครัฐกลับมาหดตัวเล็กน้อยจากรายจ่ายประจำ

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงจากเดือนก่อน ตามราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศชะลอตัว และมาตรการลดค่าไฟฟ้าและน้ำประปาของภาครัฐ ด้านตลาดแรงงานยังคงเปราะบาง สะท้อนจากจำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 ปรับลดลงต่อเนื่อง สำหรับภาคการเงิน ณ เดือนพฤษภาคม 2564 เงินฝากชะลอลง ส่วนเงินให้สินเชื่อขยายตัวต่อเนื่อง

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ มีดังนี้

ภาคบริการด้านการท่องเที่ยว หดตัวจากเดือนก่อน การระบาดของ COVID-19 ขยายวงกว้าง ทำให้ความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศลดลง ประกอบกับการใช้มาตรการควบคุมที่ยังเข้มข้น ทำให้จำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานและจำนวนรถยนต์ที่เดินทางมาภาคเหนือลดลง ส่วนจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติยังหดตัวสูงจากมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศที่ยังมีอยู่

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน หดตัวจากเดือนก่อน การระบาดของ COVID-19 ระลอกสามส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและกำลังซื้อ แม้จะมีเม็ดเงินจากมาตรการกระตุ้นการบริโภคของภาครัฐมาช่วยไว้บางส่วน แต่ก็ส่งผลให้การใช้จ่ายในหมวดบริการปรับลดลง หมวดสินค้าในชีวิตประจำวันทรงตัว ส่วนหมวดยานยนต์ชะลอลงโดยกลุ่มรถกระบะเชิงพาณิชย์ปรับลดลงบ้างหลังจากที่เร่งไปมากในช่วงก่อนหน้า ขณะที่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลยังชะลอตัวตามกำลังซื้อที่อ่อนแอ อย่างไรก็ตาม การซื้อรถจักรยานยนต์ขยายตัวได้ตามความต้องการของลูกค้ากลุ่มเกษตรกร

รายได้เกษตรกร ขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ปัจจัยด้านผลผลิตเกษตรขยายตัวมากขึ้น จากผลผลิตลำไยตามสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยทำให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น ด้านราคาสินค้าเกษตรขยายตัว จากราคาลำไยที่ฐานต่ำในปีก่อนเพราะประสบปัญหาส่งออกในช่วงโควิดระลอกแรก และราคาสุกรที่ผลิตในประเทศมีจำกัดเพราะผู้เลี้ยงระมัดระวังโรคระบาดในสุกร

การผลิตภาคอุตสาหกรรม ชะลอจากเดือนก่อน จากการผลิตหมวดแปรรูปอาหารและผลิตภัณฑ์คอนกรีตหดตัวจากฐานปีก่อนสูง แต่หากหักผลของฐานสูงแล้วถือว่ายังมีทิศทางดี ขณะที่การผลิตส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องจักรและอุปกรณ์ เช่น แผงวงจรรวม ตัวเก็บประจุไฟฟ้า และอุปกรณ์รับส่งสัญญาณขยายตัวต่อเนื่อง เช่นเดียวกับสินค้าเสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องประดับปรับดีขึ้น ตามความต้องการต่างประเทศทยอยฟื้นตัว

การใช้จ่ายภาครัฐ กลับมาหดตัวเล็กน้อย โดยรายจ่ายประจำหดตัว หลังเร่งเบิกจ่ายไปมากแล้ว รายจ่ายที่ลดลงได้แก่ หมวดค่าใช้สอยของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมอุทยานแห่งชาติ และกองทัพบก หมวด

รายจ่ายอื่นของกรมการปกครองและกองทัพบก หมวดค่าตอบแทนของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหมวดอื่น ๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้านรายจ่ายลงทุนขยายตัวต่อเนื่อง จากหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

การลงทุนภาคเอกชน ชะลอลงจากเดือนก่อน การลงทุนเพื่อการก่อสร้างหดตัวมากขึ้น ตามสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมและกำลังซื้อที่เปราะบาง สะท้อนยอดจำหน่ายปูนซีเมนต์หดตัวมาก และพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างกลุ่มที่อยู่อาศัยหดตัวต่อเนื่อง ด้านการลงทุนเพื่อการผลิตขยายตัว ในธุรกิจขนส่งสินค้าและสินค้าเกษตรลงทุนซื้อรถยนต์เชิงพาณิชย์ แต่ส่วนหนึ่งเป็นผลจากฐานต่ำในปีก่อน ด้านการนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน แต่ภาพรวมธุรกิจส่วนใหญ่ยังคงชะลอการลงทุน มีเพียงธุรกิจรายใหญ่บางรายที่ลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากร การส่งออกในรูปแบบบาทขยายตัวเร่งขึ้น จากการส่งออกผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนไปจีนผ่านด่านเชียงของ การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูป อาหารและสินค้าทางการแพทย์ไปเมียนมา นอกจากนี้ การส่งออกเครื่องดีไปเมียนมากลับมาเพิ่มขึ้นตามความต้องการบริโภค ด้านการนำเข้า มูลค่าการนำเข้าในรูปแบบบาทขยายตัวสูงเช่นกัน ตามการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเมียนมา และไฟฟ้าจาก สปป. ลาว

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 1.34 ชะลอลงจากเดือนก่อน ตามราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศที่ชะลอตัว ประกอบกับมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าและน้ำประปาของภาครัฐ ด้านราคากลุ่มอาหารสดหดตัวน้อยลง ตามราคาเนื้อสุกร ไก่สด ผลไม้สด ไข่ไก่และไข่เป็ดเพิ่มขึ้น ด้านตลาดแรงงาน ยังคงเปราะบาง สะท้อนจากจำนวนผู้ประกันตนมาตรา 33 ปรับลดลงต่อเนื่อง และอยู่ในระดับต่ำกว่าช่วงก่อนการระบาดของ COVID-19

ภาคการเงิน ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2564 ยอดเงินฝากคงค้าง ของสถาบันการเงินทั้งธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจขยายตัวชะลอลง แต่ยังคงอยู่ในระดับสูงตามความต้องการรักษาสภาพคล่องของผู้ฝาก ด้านสินเชื่อคงค้าง ขยายตัวต่อเนื่อง โดยสินเชื่อสถาบันการเงินเฉพาะกิจขยายตัวจากสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อธุรกิจ ส่วนสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ขยายตัวจากสินเชื่ออุปโภคบริโภค ขณะที่สินเชื่อเพื่อธุรกิจหดตัวน้อยลงจากสินเชื่อเสริมสภาพคล่องและมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้

ภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือไตรมาสที่ 2 ปี 2564 หดตัวจากไตรมาสก่อน จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกสาม ส่งผลให้กิจกรรมเศรษฐกิจในภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนหดตัว ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนชะลอลงตามสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวม อย่างไรก็ตาม ผลผลิตภาคเกษตรขยายตัวมากขึ้น ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมกลับมาขยายตัวได้ตามความต้องการของต่างประเทศ และการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวสูงตามการเร่งรัดการเบิกจ่ายของหน่วยงานต่าง ๆ

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปกลับมาเป็นบวกที่ร้อยละ 2.45 จากราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศเพิ่มขึ้นจากฐานต่ำในปีก่อน ด้านตลาดแรงงานเปราะบางมากขึ้น ภาคการเงิน ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2564 เงินฝากชะลอลง ขณะที่สินเชื่อขยายตัวต่อเนื่อง

ธนาคารแห่งประเทศไทย

30 กรกฎาคม 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม: ส่วนเศรษฐกิจภาคเหนือ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค

โทรศัพท์ 0 5393 1167

E-mail: awikab@bot.or.th